

6 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกอำเภนรับมาตรฐานชิป การ์ดของ “ยูเนียนเพย์”

ปักกิ่ง-13 ต.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ยูเนียนเพย์ (UnionPay) ประกาศความร่วมมือกับสมาชิก 7 รายของเครือข่าย Asian Payment Network (APN) เพื่ออนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีชิปการ์ดของยูเนียนเพย์ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการผลักดันเทคโนโลยีการเงินมาตรฐานจีนให้ก้าวไกลในระดับสากล โดยเครือข่ายใหญ่ๆ ในสิงคโปร์ ไทย เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ต่างเตรียมใช้มาตรฐานชิปการ์ดของยูเนียนเพย์ในการออกบัตรและรับชำระเงินผ่านบัตร

พาน อี้เฟย รองประธานธนาคารกลางจีน, เกอ หัวหย่ง ประธานไชน่า ยูเนียนเพย์ และซื่อ เหวินเซา กรรมการผู้จัดการไชน่า ยูเนียนเพย์ ได้เข้าร่วมในพิธีลงนาม โดยมี ฉาง เจี้ยนโป ซีอีโอของยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชันแนล รวมถึงตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ลงนาม

ปัจจุบัน บัตรยูเนียนเพย์สามารถใช้ได้ใน 160 ประเทศและดินแดน และมีบริการออกบัตรใน 40 ประเทศและดินแดนทั่วโลก โดยนอกจากจะเป็นผู้ผลักดันการทำธุรกิจข้ามพรมแดนแล้ว ยูเนียนเพย์ยังนำเอาจุดเด่นด้านเครือข่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และมาตรฐาน มาใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินในตลาดต่างๆ นอกประเทศจีนอย่างเต็มรูปแบบ

พาน อี้เฟย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการชำระเงินของจีนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยกเว้นแต่การเข้าถึงบริการทางการเงิน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ การที่สมาชิกของ APN นำมาตรฐานชิปการ์ดของยูเนียนเพย์ไปใช้ แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและการบริการของยูเนียนเพย์ได้รับการยอมรับในระดับสากล” นอกจากนี้ เขายังยินดีรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากหุ้นส่วนต่างชาติ และพร้อมแบ่งปันโอกาสดังกับหุ้นส่วนรายใหม่ๆ ในอนาคต

เกอ หัวหย่ง กล่าวว่า “ยูเนียนเพย์มีบทบาทในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของหลายประเทศในเอเชียมาตั้งแต่ปี 2557 การร่วมมือกับกลุ่ม APN ในครั้งนี้จะช่วยให้การเชื่อมโยงเครือข่ายการชำระเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบรรลุผล และยังคงช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการแลกเปลี่ยนทางการเงินระหว่างประเทศเหล่านี้ด้วย”

กลุ่ม APN เกิดจากการรวมตัวกันของ 13 เครือข่ายจาก 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการชำระเงินที่หลากหลายในภูมิภาคเข้าด้วยกัน ในปี 2548 ยูเนียนเพย์ได้รับเลือกจาก APN ให้เป็นผู้จัดหาชิปการ์ดข้ามพรมแดนเพียงรายเดียวภายหลังการแข่งขันอย่างดุเดือด และในตอนนี้ สมาชิกของกลุ่ม APN จะ

ใช้มาตรฐานชิปการ์ดของยูเนียนเพย์เป็นมาตรฐานในการออกบัตรทุกใบในเครือ APN

การลงนามข้อตกลงครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลหลายประการ หนึ่งคือ แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างยูเนียนเพย์และอุตสาหกรรมการชำระเงินนอกประเทศจีนนั้น มีการพัฒนาจากความร่วมมือทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวไปสู่ความร่วมมืออย่างครอบคลุมทั้งในด้านมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ สองคือ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมชำระเงินในภูมิภาค รวมทั้งปูทางไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์การชำระเงินอันทันสมัยของยูเนียนเพย์ และสุดท้ายคือ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการชำระเงินของจีน